

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 23)

การเมือง

ประธานาธิบดีอิหร่านเยือนซีเรีย

ฯพณฯ ระฮิชี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้เดินทางเยือนประเทศนี้เป็นเวลา 2 วัน ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งซีเรีย

การเดินทางของ ฯพณฯ ระฮิชี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเศรษฐกิจและการเมืองคณะใหญ่นี้ เป็นการเยือนกรุงดามัสกัสของประธานาธิบดีอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010

การเดินทางไปเยือนซีเรียครั้งนี้ ฯพณฯ ระฮิชี ได้พบปะและพูดคุยกับประธานาธิบดี นักการศานา นักวิชาการ ปัญญาชน และนักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ นอกจากนี้ ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ มีการลงนามในโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือระยะยาวระหว่างอิหร่านและซีเรียอย่างครอบคลุม และเอกสารความร่วมมืออื่นๆ อีก 14 ฉบับอีกด้วย

ประธานาธิบดีของอิหร่านและซีเรียในการประชุมร่วมของคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศ ได้เน้นย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเตหะรานและดามัสกัสนั้นมั่นคงและยั่งยืน แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและในช่วงที่มีพายุทางการเมืองและความมั่นคงที่รุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ตาม พวกเขากล่าวว่า: การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาคไม่สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศได้

ฯพณฯ บัชซาร์ อัลอะซัด ประธานาธิบดีแห่งซีเรีย กล่าวชื่นชมจุดยืนและการสนับสนุนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่มีต่อรัฐบาลและประชาชนซีเรีย ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและวิกฤตของประเทศนี้ โดยกล่าวว่า รัฐบาลและประชาชนซีเรียจะไม่มีวันลืมความรักและความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวอิหร่าน

การส่งเอกอัครราชทูตอิหร่านไปประจำการ ณ ซาอูดิอาระเบียในอนาคตอันใกล้

ฯพณฯ อะมีร์ อับดุลลอฮ์ยอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า การเปิดสถานทูตซาอุดีอาระเบียในกรุงเตหะรานอีกครั้ง และการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตอิหร่านที่จะส่งไปยังซาอุดีอาระเบียจะเสร็จสิ้นในไม่ช้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการกลับมาของความสัมพันธ์ปกติระหว่างสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและซาอุดีอาระเบียเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ในอำนาจการจัดการของทั้งสองประเทศภูมิภาคและโลกอิสลาม

ก่อนหน้านี้ Nasser Kanani โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียว่า: ในกรอบของข้อตกลงที่ทำขึ้นและเจตจำนงเชิงปฏิบัติที่จำเป็น เรามีความคืบหน้าที่ดีในกระบวนการเตรียมสถานที่ทางการทูต เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้ปีมาเป็นเวลานาน เราต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัว ทั้งนี้เราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบูรณะอาคารหน่วยงาน และเราหวังว่าจะได้เป็นประจักษ์พยานการเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเวลาอันสั้นนี้อย่างแน่นอน

Nasser Kanani กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์อิหร่าน-ซาอุดีอาระเบียว่า: จากการใกล้ชิดของจีน โชคดีที่เรามีความคืบหน้าที่ดีในการปฏิบัติตามข้อตกลง และความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศ อิหร่านและซาอุดีอาระเบียได้รับการจัดตั้งขึ้นจริง และเรามองในแง่ดีว่าเส้นทางที่ตกลงกันจะดำเนินต่อไปด้วยความปรารถนาดีและเจตจำนงของทั้งสองฝ่าย

เศรษฐกิจ

เปิดตัวสายการบินเรือผู้สินค้าเส้นทางปกติจากอิหร่านสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้อำนวยการใหญ่ของท่าเรือและกิจการทางทะเลของจังหวัดคุเซสสถานของอิหร่าน กล่าวว่า: ได้มีการเปิดตัวสายการบินเรือผู้สินค้าตามเส้นทางปกติจากต้นทาง คือ ท่าเรืออหฺมาม โคโมนีของอิหร่านไปยังประเทศอินเดีย จีน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mr. Aghaei กล่าวว่า: การลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้าส่งออก นำเข้า และการขนส่งผ่านแดนเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการจัดตั้งสายการบินเรือผู้สินค้าเส้นทางปกตินี้ และการดำเนินการนี้นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าส่งออกของประเทศ ตลอดจนการได้รับส่วนแบ่งที่เหมาะสมในตลาดระดับภูมิภาค

Mr. Aghaei กล่าวเสริมว่า: สิ่งนี้จะลดระยะเวลาการรอคอยสำหรับผู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าส่งออกที่เทียบอยู่ที่ท่าเรืออิหม่ามโคไมนี เพื่อโหลดสินค้าขึ้นเรือลง 15 วัน และจะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลลดลงร้อยละ 10

Mr. Aghaei เน้นย้ำว่า: การเข้ามาถึงของเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์รุ่นที่ 5 ที่มีศักยภาพรองรับความจุ 5,000 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังประเทศจีน ได้ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มปัจจัยการเข้าถึงของท่าเรืออิหม่ามโคไมนี ซึ่งมีศักยภาพรองรับได้มากกว่า 600,000 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี ไปยังเครือข่ายการขนส่งทางทะเลของโลกและตลาดต่างๆ ระหว่างประเทศ

Mr. Aghaei: การตระหนักถึงเศรษฐกิจทางทะเลและการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในภูมิภาคเป็นหนึ่งในนโยบายภูมิภาคนิยมของรัฐบาล และการเปิดตัวสายการบินเรือผู้สินค้าเส้นทางปกตินี้ไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือส่วนที่เป็นนัยสำคัญที่ทำให้แผนธุรกิจของรัฐบาลบรรลุผล

บริษัทขนส่งทางทะเลของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอยู่ในอันดับที่ 15 ในการจัดอันดับบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือชั้นนำของโลก โดยบริษัทนี้มีเรือ 32 ลำที่มีศักยภาพรองรับความจุได้มากกว่า 143,000 ตู้คอนเทนเนอร์

สมาชิก อิหร่านเข้าน้ำมันจากอิหร่าน แม้สหรัฐฯ มีมาตรการคว่ำบาตร

ในสหภาพยุโรป มี 3 ประเทศ ที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในปี 2565 แม้ว่าสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรก็ตาม โดยได้กำหนดบทลงโทษต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าพลังงานกับอิหร่าน

ตัวเลขโดยหน่วยงานสถิติของสหภาพยุโรป ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านมีจำนวนถึง 4,181 เมตริกตันในปีที่ผ่านมา

ผู้นำเข้าน้ำมันของอิหร่านในสหภาพยุโรป ได้แก่ โรมาเนีย โปแลนด์ และบัลแกเรีย โดยมีตัวเลขยุโรปสแตท ระบุว่ามีการขนส่งมากกว่า 4,000 เมตริกตันไปยังโรมาเนีย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบัลแกเรียเป็นประเทศในสหภาพยุโรปล่าสุดที่เริ่มนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี 2018 เมื่อสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเตหะราน และบัลแกเรียได้รับมอบน้ำมัน 168 เมตริกตันจากอิหร่านในเดือนธันวาคม และนำเข้าอย่างต่อเนื่องถึงเดือนมกราคมในปี นี้ โดยได้รับการจัดส่ง 83 เมตริกตัน

การนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านของสหภาพยุโรปแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยมาก แต่ก็เป็นสัญญาณว่าประเทศในยุโรปมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นโดยเพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ

ความจริงที่ว่าหน่วยงานของสหภาพยุโรปได้กล่าวถึงการนำเข้าน้ำมันของอิหร่านในตัวเลขที่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ทางกลุ่มต้องการส่งสัญญาณความไม่พอใจต่อนโยบายของสหรัฐฯ ในการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

วอชิงตันบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในปี 2561 หลังจากอดีตฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ตัดสินใจถอนตัวเพียงฝ่ายเดียวจากข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

อิหร่าน เป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ในปี 2565

ข้อมูลล่าสุดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงให้เห็นว่า อิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในปี 2565

ตัวเลขของ FAO แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชาวอิหร่านผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 77,000 เมตริกตันในปีที่แล้ว ปริมาณผลผลิตดังกล่าวทำให้อิหร่านตามหลังเพียงจีนและตุรกี ในการจัดอันดับผู้ผลิตน้ำผึ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2565

FAO อธิบายว่าน้ำผึ้งที่ผลิตในอิหร่านเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของคุณภาพ ซึ่งกล่าวว่าเป็นเพราะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและความหลากหลายของพันธุ์พืช

ตัวเลขโดยหอการค้าอิหร่านแสดงให้เห็นว่าอิหร่านจัดหาน้ำผึ้งมูลค่า 5.6 ล้านดอลลาร์ให้กับ 22 ประเทศทั่วโลกในปีที่แล้ว

การส่งออกน้ำผึ้งจากอิหร่านคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในปีนี้ ท่ามกลางแผนจัดหาผลิตภัณฑ์ 2,000 ตัน ไปยังจีนภายใต้สัญญาที่ลงนามระหว่างสองประเทศเมื่อปีที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า การส่งออกน้ำผึ้งไปยังจีนจะทำให้ผู้ผลิตชาวอิหร่านมีโอกาสทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศเอเชียตะวันออกอื่นๆ ได้

ข้อมูลของ FAO เกี่ยวกับการผลิตน้ำผึ้งในอิหร่านมาจากตัวเลขของกระทรวงเกษตรของอิหร่านที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าผลผลิตน้ำผึ้งต่อปีในประเทศสูงถึง 111,000 ตัน

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านมีประชากรผึ้งมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีรังผึ้งประมาณ 11 ล้านรังในฟาร์มเกือบ 100,000 แห่ง

ข่าวสารอื่นๆ

เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยแสดงความยินดีในโอกาสที่มฮอกกีน้ำแข็งหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศ

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยแสดงความยินดีกับนักกีฬา โค้ช ทีมงานและสมาชิกของทีมที่คว้าอันดับรองชนะเลิศของทีมฮอกกีน้ำแข็งหญิงทีมชาติอิหร่านในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก

ฯพณฯ ซัยยิดเรซา โนวัคติ กล่าวว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สตรีชาวอิหร่านได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 นี้ ผู้ซึ่งให้ความเคารพในคุณค่าของชาติและการรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ทางศาสนา สิ่งนี้มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

ทีมฮอกกีน้ำแข็งหญิงทีมชาติอิหร่านเอาชนะทีมอินเดีย, ภูเวค, คีร์กีซสถาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสิงคโปร์ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกที่กรุงเทพฯ และในเกมส์สุดท้าย เป็นการแข่งขันที่หนักหน่วงและน่าตื่นเต้น โดยเป็นฝ่ายแพ้ให้กับไทยด้วยผลสกอร์ 3-1

ฯพณฯ โนวัคติ ได้เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน และยังมีมอบรางวัลผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมอิหร่านในทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับมุศิรอะฮ์กาน อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะนักกีฬาและผู้แทนยังได้เยี่ยมชมสถานทูตอิหร่านในกรุงเทพฯ และพบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิหร่านด้วย

ในการพบปะครั้งนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบของขวัญให้กับสมาชิกในทีมเพื่อเป็นที่ระลึกเช่นเดียวกันนี้ นักเตะทีมชาติก็ได้มอบเสื้อประจำทีมให้กับเอกอัครราชทูตอิหร่านในฐานะมิตรคนที่ 21

ตุรกีมอบตราสัญลักษณ์การเสียดุลแก่สภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่าน

ประธานาธิบดีแห่งตุรกีได้มอบโล่และตราสัญลักษณ์แห่งความเสียดุลแก่หัวหน้าสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งอิหร่าน โดยได้ชื่นชมการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและเหมาะสมของสถาบันแห่งนี้ในปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในตุรกี

H.E. Recep Tayyip Erdoğan ในพิธีแสดงความขอบคุณสำหรับปัจจัยภายในและภายนอกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศครั้งนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการบรรเทาทุกข์และการดำเนินการ

ด้านมนุษยธรรมของสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โดยได้มอบเหรียญแห่งการ
เสียดสีให้แก่ Mr. Pir Hossein Koulivand หัวหน้าสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ สภาเสี้ยววงเดือนแดง (Red Crescent Society) ได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าสภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดง (Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเจนีวา สำหรับการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของหน่วยกู้ภัยชาวอิหร่านในการบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการ
ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคีย

อิหร่านเป็นประเทศแรกที่น่าเครื่องบินบรรเทาทุกข์ลงจอดที่สนามบินในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว
ของตุรเคีย เที่ยวบินดังกล่าวไม่เพียงบรรทุกลสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังตุรเคียเท่านั้น แต่ยังนำทีมกู้ภัยและผู้ช่วย
ชีวิตที่มีประสบการณ์ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอีกด้วย

หน่วยกู้ภัยชาวอิหร่านอยู่ในตุรเคียจนกระทั่งสิ้นสุดปฏิบัติการกู้ภัย และหลังจากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกับ
กองกำลังตุรเคียในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ เช่น การตั้งค่ายที่พักฉุกเฉิน ขณะที่หน่วยกู้ภัยจากหลายประเทศที่เข้า
ร่วมได้ออกจากตุรเคียหลังจบปฏิบัติการกู้ภัย

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน





สถานที่ฝังศพของ เชคเซาะฟิยุดดีนอาร์เดบิลี (Sheikh Safi Al-Din Ardabili's Shrine)

เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองอาร์เดบิล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh